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รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  ครั้งที่  10/2547  ณ  วันที่ 3 มิถุนายน 2547

 รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 10/2547

เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2547
ณ  หองประชุมสารสิน  ชั้น 2  อาคารแกนกัลปพฤกษ

*****************************************************
ผูมาประชุม

1.  รศ.ดํ ารงค   หอมดี รองอธิการบดีฝายบริหาร ประธาน
2. ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
3. รศ.พิศาล  ศิริธร รองอธิการบดีฝายวิจัย
4. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
5. ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธ รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ
6. รศ.สมหมาย  ปรีเปรม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
7. รศ.อัศนี  ปาจีนบูรวรรณ คณบดีคณะเกษตรศาสตร
8. รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
9. ผศ.วันชัย   สุมเล็ก คณบดีคณะวิทยาศาสตร
10. รศ.สุลัดดา  ลอยฟา คณบดีคณะศึกษาศาสตร
11. รศ.สุจิตรา  เหลืองอมรเลิศ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
12. ผศ.สุชาติ   อารีมิตร คณบดีคณะแพทยศาสตร
13. ผศ.ศรีปญญา  ใจใหญ คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
14. นายสมศักดิ์  พิทักษานุรัตน รักษาราชการแทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
15. รศ.นิวัตร  จันทรเทวี คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
16. รศ.บังอร   ศรีพานิชกุลชัย คณบดีคณะเภสัชศาสตร
17. รศ.เกรียงศักดิ์   ศรีสุข คณบดีคณะเทคโนโลยี
18. รศ.ประจักษ  พัวเพิ่มพูลศิริ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
19. ผศ.ธนู  พลวัฒน คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
20. ผศ.รุง  ธีระพิจิตร คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
21. นางทัศนีย  บุญชูวิทย รกัษาราชการแทนรองผูอํ านวยการฝายบริหาร

แทนผูรักษาราชการแทนผูอํ านวยการสํ านักวิทยบริการ
22. รศ.ชรัตน  มงคลสวัสดิ์ ผูรักษาราชการแทนผูอํ านวยการศูนยคอมพิวเตอร
23. รศ.สมภพ  พระธานี ผูอํ านวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
24. ผศ.จิตเจริญ  ไชยาคํ า ผูอํ านวยการศูนยบริการวิชาการ
25. ผศ.สุกิจจา  จันทะชุม ผูอํ านวยการสํ านักทะเบียนและประมวลผล
26. ผศ.พิศิษฐ  โจทยกิ่ง ประธานสภาคณาจารย
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27.รศ.กุลธิดา  ทวมสุข รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
เลขานุการท่ีประชุมคณบดี

28.นางสังวาลย  ชางทอง ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาบุคคล
ผูชวยเลขานุการท่ีประชุมคณบดี

ผูไมมาประชุม
1. รศ.สุมนต   สกลไชย อธิการบดี
2. รศ.ชูชาติ  อารีจิตรานุสรณ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย
3. รศ.สุเมธ  แกนมณี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
4. รศ.สุจินต  สิมารักษ รักษาราชการแทนผูอํ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผูเขารวมประชุม
1. รศ.ทิพยวรรณา  งามศักดิ์ รองผูอํ านวยการฝายวิชาการ

แทนผูอํ านวยการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
2. นายบุญญฤทธิ์   สมบัติหลาย รองประธานคนที่ 1

แทนประธานสภาขาราชการและลูกจาง

เริ่มประชุมเวลา 09.40  นาฬิกา
เนือ่งจากอธกิารบดตีดิราชการ ณ ตางประเทศ จงึไดมอบหมายใหรองอธิการบดฝีายบรหิารเปน

ประธานทีป่ระชมุคณบดแีทน   ประธานกลาวเปดการประชมุและด ําเนนิการประชมุตามระเบยีบวาระ ดงันี้

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจงตอที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ไดนํ าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที่ 5/2547
     เม่ือวันที่ 26 พฤษภาคม 2547 และมติที่ยังไมไดรับการรับรอง
ประธานใหรองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธในฐานะกรรมการและเลขานุการสภา

มหาวทิยาลัยแจงตอท่ีประชุม ความวา ดวยในคราวประชุมครั้งท่ี 5/2547 เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม 2547 มีเรื่อง
ท่ีไดนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัย และมติท่ียังไมไดรับการรับรอง  ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบและมีขอเสนอแนะใหแกไขในหนาที่ 2 วาระที่ 4.2 ขอความ “ระบบ Total

Quality  Assurance” ใหแกไขเปน “เกณฑ  Thailand Quality Award”

1.2 แนะนํ าผูบริหารที่มารับตํ าแหนงใหม
ประธานกลาวแนะนํ า รองศาสตราจารยกิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย ผูดํ ารงตํ าแหนงคณบดี
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คณะวิศวกรรมศาสตร โดยเริ่มดํ ารงตํ าแหนงดังกลาวตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน  2547
จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที ่2  เรือ่งรบัรองรายงานการประชมุคณบด ีครัง้ที ่9/2547 เม่ือวนัพุธที ่12 พฤษภาคม 2547
ท่ีประชมุมีมตริบัรองรายงานการประชมุครัง้ 9/2547 เม่ือวนัพธุท่ี 12 พฤษภาคม 2547 โดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน    -ไมมี-

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 พิจารณาเสนอผูแทนจากผูบริหารและคณาจารย รวมเปนกรรมการ
      เพ่ือพิจารณาออกแบบระบบบริหารงานบุคคล
ประธานใหรองอธิการบดฝีายแผนและสารสนเทศเสนอตอท่ีประชมุความวา  ดวยสภามหาวทิยาลัย

ในคราวประชมุ ครัง้ท่ี 4/2547 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2547 ไดมีมตใิหมหาวทิยาลัยพิจารณาแตงตั้งกรรมการเพื่อ
พจิารณาออกแบบระบบบรหิารงานบคุคล ตามรางพระราชบญัญตัริะเบยีบขาราชการพลเรอืนในสถาบนัอดุมศกึษา
พ.ศ.... โดยมอีงคประกอบจาก กรรมการสภามหาวทิยาลัยผูทรงคณุวฒิุ ผูบรหิาร และผูแทนคณาจารย  และมอบหมาย
ให นายสุชาต ิ เมืองแกว เปนประธาน   นางผาณติ  นติฑิณัฑประภาศ   นายสมพร   กล่ินพงษา   รวมเปนกรรมการ และ
ในสวนของกรรมการจากผูบรหิาร และผูแทนคณาจารย ขอเสนอทีป่ระชมุพจิารณา แตงตัง้กรรมการ ดงันี้

1. อธิการบดี เปนกรรมการ
2. รองอธิการบดฝีายแผนและสารสนเทศ เปนกรรมการ
3. คณบด ี3 ทาน เปนกรรมการ
4. ผูอ ํานวยการ ศนูย สถาบนั สํ านกั 1 ทาน เปนกรรมการ
5. ผูแทนสภาคณาจารย 1 ทาน เปนกรรมการ
6. ผูแทนสภาขาราชการและลกูจาง 1 ทาน เปนกรรมการ
7. นายกติตบิดี  ใยพลู เปนกรรมการ
8. หัวหนางานวนิยัและนติกิาร เปนกรรมการ
9. ผูชวยอธิการบดฝีายพฒันาบคุคล เปนกรรมการและเลขานกุาร
10. นางสาวอุนเรอืน  มงคลชยั เปนกรรมการและผูชวยเลขานกุาร
11. นางสาวบญุสม  หาทวายการ เปนกรรมการและผูชวยเลขานกุาร
จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบโครงสรางองคประกอบของกรรมการตามที่เสนอ และเสนอ

แตงต้ังบุคคลตอไปน้ี เปนกรรมการตามลํ าดับที่ 3 และ 4 ดังน้ี
- คณบดีจํ านวน 3 ทาน คือ

1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร
2. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
3. คณบดีคณะแพทยศาสตร
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- ผูอํ านวยการศูนย สถาบัน สํ านัก 1 ทาน คือ
1. ผูอํ านวยการศูนยบริการวิชาการ

4.2 เสนอแตงต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองอุทธรณโทษทางวินัยนักศึกษา
ประธานใหรองอธกิารบดฝีายพฒันานกัศกึษาเสนอตอท่ีประชมุความวา ตามขอบงัคับ

มหาวทิยาลัยขอนแกน วาดวย วนิยันกัศกึษา พ.ศ.2543 ขอ 21 ความวา เม่ืออธิการบดไีดรบัเรือ่งอทุธรณ ใหสงเรือ่ง
ใหคณะกรรมการกลัน่กรองอทุธรณ ซ่ึงท่ีประชมุคณบดแีตงตัง้ขึน้ เพือ่พจิารณากล่ันกรองประเดน็ท่ีอทุธรณและเสนอ
ความเห็นตออธิการบดภีายใน 60 วนั และกรณท่ีีจ ําเปนอาจขออนมัุตติออธิการบดขียายเวลาไดอกีไมเกนิ
60 วนั ซ่ึงกรรมการกลัน่กรองอทุธรณประกอบดวย ประธานกรรมการและกรรมการอกีจ ํานวน 3-5 คน และมีวาระ
1 ป   บดันี ้คณะกรรมการกลัน่กรองอทุธรณไดหมดวาระเมือ่วนัท่ี 23 พฤษภาคม  2547 แลว

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองอุทธรณโทษทางวินัยนักศึกษา 
ซ่ึงประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้

1. รองศาสตราจารยประเสริฐ  ดํ ารงชัย ประธานคณะกรรมการ
2. ผูชวยศาสตราจารยปนปณัทธ  เผือกพันธ เปนกรรมการ
3. ผูชวยศาสตราจารยจุมพล  ราชวิจิตร เปนกรรมการ
4. นางสาวไพรัตน  ขันธแกว เปนกรรมการและเลขานุการ
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหดํ าเนินการจัดทํ าคํ าสั่งแตงต้ังตอไป

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องแจงเพ่ือทราบ
5.1 รายงานการเดินทางไปราชการ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
      ระหวางวันที่ 7-10 เม.ย.47 ของอธิการบดี
ดวยอธิการบดีไดเดินทางไปราชการ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในระหวางวันท่ี 7-10 เมษายน

2547  โดยมีภารกิจ 3 เรื่อง คือ 1) รับเชิญเปนวิทยากร และเขารวมประชุม Annual Conference of Thai
Professionals in America and Canada (ATPAC) Next generation ATPAC : New Resources for Thailand
ซ่ึงจัดโดยสมาคมนักวิชาชีพไทยในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา  2) ไดเขารวมประชุม 2 ฝาย ระหวางสมาคม
นักวิชาชีพไทยในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา (ATPAC) กับมหาวิทยาลัยขอนแกน   และ  3) ไดเย่ียม
พบผูบริหารของ University of California Riverside  ณ  นครลอสแองเจลิส เจรจาความเปนไปไดในการมีความ
รวมมือในดานตางๆ ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ และเลขานุการท่ีประชุมไดแจงขอมูลเพิ่มเติมวา ศาสตราจารยเมธี
เวชารัตนา ประธานสมาคมนักวิชาชีพไทยในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา (ATPAC) ไดเดินทางมาเยี่ยมชม
มหาวิทยาลัยขอนแกน พบอธิการบดีและคณบดีบางคณะเพื่อปรึกษาหารือรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเปน
ไปไดในรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยขอนแกน และ ATPAC เม่ือวันท่ี  20 พฤษภาคม 2547 ท่ีผานมา โดยโครง
การหลักท่ีปรึกษาหารือนั้น มีหลายโครงการ อาทิ เกี่ยวกับโครงการพัฒนาอาจารยรุนใหม โครงการดานส่ิงแวด
ลอม และ โครงการ Software Park เปนตน ซ่ึงรายละเอียดจะนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบในโอกาสตอไป

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
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5.2 สรุปขอมูลจํ านวนรับเขานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจํ าภาคตน ปการศึกษา 2547
ประธานใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแจงตอท่ีประชุมความวา ดวยบัณฑิตวิทยาลัยไดดํ าเนินการรับ

สมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจํ าภาคตน ปการศึกษา 2547 เรียบรอยแลว มีราย
ละเอียด ดังนี้  1) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จํ านวน 33 คน   2) ระดับปริญญาโท จํ านวน 1,006 คน
3) ระดับปริญญาเอก จํ านวน 73 คน  สรุปจํ านวนรับเขารวมทั้งหมด  1,112 คน ซ่ึงตํ่ ากวาเปาหมายจํ านวนรับท่ี
กํ าหนดไวคอนขางมาก (ขอมูล ณ  วันท่ี 6 พฤษภาคม 2547)  ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

เลขานกุารท่ีประชมุไดแจงตอท่ีประชมุเพิม่เตมิวา สํ าหรบัขอมูลการรบัเขานกัศกึษาระดบัปรญิญาตรนีัน้
ณ วันท่ี 30 พฤษภาคม 2547 มีจํ านวนนักศึกษามารายงานเขาศึกษาตามสถิติท่ีปรากฎในระบบของสํ านัก
ทะเบียนและประมวลผล จํ านวน 5,497 คน แตยังสรุปเปนขอมูลจริงไมได เนื่องจากยังมีบางคณะที่เรียกเพิ่ม
และนักศึกษายังสามารถลงทะเบียนชาไดจนถึงวันท่ี 8 มิถุนายน 2547 สํ าหรับในปการศึกษา 2548 มหาวิทยาลัย
มีแผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาจํ านวนเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธจะจัดประชุมคณบดีเพื่อ
วางกลยุทธในการรับนักศึกษาปการศึกษา 2548 เร็วๆนี้

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ และมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังน้ี
1. ควรมีการศึกษาขอมูลที่เก่ียวของเพ่ือนํ ามาวิเคราะหและวางกลยุทธการรับเขาอยางเปน

ระบบและครอบคลุม
2. ระบบการรับตรงควรพิจารณาขยายการรับนักศึกษาจากภาคอื่นๆดวย มิใชเพียงใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และควรมีวิธีรับตรงในหลายรูปแบบ
3. ควรมีการประชาสัมพันธในเชิงรุกใหมากขึ้นกวาที่เปนอยู  พยายามรวมกับองคกร

ภายนอกจัดกิจกรรมตางๆ มีแผนการประชาสัมพันธดานการตลาดที่ชัดเจน
4. ควรปรับปรุงและพัฒนาหอพักใหนาอยูมากขึ้น และมีบรรยากาศที่สงเสริมการเรียนรูให

มากขึ้น เพราะหอพักเปนปจจัยหน่ึงในการตัดสินใจเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย

5.3  ปญหาการจัดที่พักในหอพักมหาวิทยาลัยแกนักศึกษาใหม
ประธานใหรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาแจงตอท่ีประชุมความวา ดวยงานหอพักนักศึกษา

ไดแจงเรื่องปญหาการจัดท่ีพักในหอพักมหาวิทยาลัยแกนักศึกษาใหม โดยมหาวิทยาลัยมีหอพักสามารถรองรับนัก
ศึกษาไดท้ังหมด จํ านวน 6,644 คน และจัดเปนท่ีพักสํ าหรับนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2547  จํ านวน 3,500
คน  แตเนื่องจาก มีการเพิ่มจํ านวนนักศึกษาใหมจากการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตามประกาศของสํ านักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา และจากการท่ีคณะศึกษาศาสตรรับนักศึกษาเพิ่มตามโครงการผลิตครู
การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ป) ซ่ึงงานหอพักนักศึกษาไมไดทราบลวงหนา ประกอบกับ
หอพักท่ี 8, 17 และ 20 ไดปดซอมแซมตลอดภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2547 ทํ าใหจํ านวนที่พักท่ีมีอยูไม
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สามารถรองรับจํ านวนนักศึกษาท่ีเพิ่มขึ้นได จึงตองแกปญหาโดยการจัดท่ีนอนเสริมเพิ่มในหองพัก เพื่อใหเพียง
พอกับการเพิ่มขึ้นดังกลาว

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ และมีขอคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติมวา มหาวิทยาลัยควรใหความสํ าคัญ

เก่ียวกับการจัดหอพักสํ าหรับนักศึกษา และควรมีการวางแผนและระบบการบริการหอพักสํ าหรับนักศึกษาใน
ระยะยาว เพราะสภาพหอพักในปจจุบันไมคอยเหมาะสมในหลายๆดาน

การแกปญหาเรื่องหอพักโดยมุงเรื่องปริมาณดานเดียวอาจไมพอ เน่ืองจากนักศึกษามี
จํ านวนเพ่ิมมากขึ้นทุกป อาจตองวางแผนเรื่องการจัดการดวย และควรสรางเครือขายกับหอพักเอกชนเพ่ือ
รองรับการใหบริการที่พักแกนักศึกษาดวย

5.4 หลักเกณฑในการจัดกิจกรรมรับนองใหม ประจํ าปการศึกษา 2547
ประธานใหรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาแจงตอท่ีประชุมความวา  ดวยมหาวิทยาลัยได

กํ าหนดหลักเกณฑในการจัดกิจกรรมรับนองใหม ประจํ าปการศึกษา 2547 ซ่ึงมีรายละเอียดตามประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 162/2547) ประกาศ  ณ  วันท่ี 16 มีนาคม 2547

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบและขอความรวมมือใหอาจารย หรือผูท่ีเกี่ยวของในแตละคณะ
กํ ากับ ติดตาม ดูแลกิจกรรมการรับนองใหมใหเปนไปตามหลักเกณฑดังกลาวดวย

ที่ประชุมรับทราบ และมอบใหรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา ประสานความรวมมือกับ
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาทุกคณะอยางใกลชิด และขอใหมีการนํ าขอมูลสถิติอุบัติเหตุ หรือการเจ็บปวย
อันเน่ืองมาจากการดํ าเนินกิจกรรมการรับนองใหมในปที่ผานมา นํ ามาศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบกับป
ปจจุบัน เพ่ือนํ าไปสูการแกไขปญหาใหตรงประเด็นตอไป

5.5 การจัดตั้งองคการมหาชนหรือหนวยงานในกํ ากับ
ประธานใหรองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอท่ีประชุมความวา  ดวยในคราวประชุม

คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 16 กันยายน  2546 คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหถือเปนหลักการวา กรณีท่ีสวนราชการจะ
เสนอจัดตั้งองคการมหาชนหรือหนวยงานในกํ ากับ ใหสงเรื่องใหสํ านักงาน ก.พ.ร. พิจารณากอนนํ าเสนอคณะรัฐ
มนตรี และหากการจัดตั้งองคการมหาชน หรือหนวยงานในกํ ากับดังกลาว จะมีผลเปนการเพิ่มอัตรากํ าลังหรืองบ
ประมาณ ใหสํ านักงาน ก.พ.ร. วิเคราะหผลกระทบทางดานอัตรากํ าลังและงบประมาณ เพื่อประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรีดวย  ก.พ.ร.ไดพิจารณาเรื่องนี้แลว มีมติกํ าหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องการขอจัดตั้งองค
การมหาชนหรือหนวยงานในกํ ากับ และกํ าหนดแบบฟอรมการขอจัดตั้งดังเอกสารประกอบการประชุม

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ
6.1  การสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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ประธานเสนอตอท่ีประชุมความวา ตามคํ าส่ังสภามหาวิทยาลัยขอนแกนท่ี 21/2544 ลงวันท่ี 30
กรกฎาคม พ.ศ.2544 แตงตั้งใหผูชวยศาสตราจารยศรีปญญา  ใจใหญ ดํ ารงตํ าแหนงคณบดีคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2544 นั้น  เนื่องจากบุคคลดังกลาวจะเกษียณอายุราชการในวันท่ี 30
กันยายน 2547 ซ่ึงจะพนจากตํ าแหนงตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2542

และฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2543 จึงเห็นควรนํ าเสนอท่ีประชุมคณบดีเพื่อทราบ และขอนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พจิารณาแตงตั้งกรรมการสรรหาฯ ตอไป

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.2 การแตงต้ังผูบริหารในคณะ
ประธานใหผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาบุคคล เสนอตอท่ีประชุมความวา ดวยคณะตางๆ ไดเสนอ

ขออนุมัติแตงตั้งผูบริหารในคณะหลากหลาย จึงควรจะมีแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน เชน การแตงตั้งผูชวยคณบดี
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 ไมไดกํ าหนดตํ าแหนงนี้ไวและการแตงตั้งรองหัวหนาภาค
วิชา ตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ไมไดกํ าหนดไวเชนเดียวกัน จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
กํ าหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกํ าหนดจํ านวนตํ าแหนง และชื่อตํ าแหนงท่ีจะใชในการแตงตั้ง

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีขอคิดเห็นวา เพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการบริหารงาน จึงเห็น

ควรใหอยูในดุลยพินิจของคณบดีแตละคณะพิจารณากํ าหนดจํ านวนตํ าแหนง ชื่อตํ าแหนง ผูบริหารคณะ
ระดับผูชวยคณบดี   และรองหัวหนาภาควิชาตามความเหมาะสม โดยคํ านึงถึงสิทธิประโยชนตางๆ
ประกอบดวย

นอกจากนี้ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร ไดหารือปญหาการบริหารจัดการในคณะที่มี
บุคลากรที่เปนขาราชการจํ านวนนอย ทํ าใหมีขอจํ ากัดในการพิจารณาแตงต้ังผูบริหารในคณะ ในกรณีเชนน้ี
คณะสามารถพิจารณาแตงต้ังจากพนักงานไดหรือไม

มหาวิทยาลัยรับจะนํ าเรื่องดังกลาวไปพิจารณาเพื่อสรางระบบรองรับใหพนักงานสามารถ
ดํ ารงตํ าแหนงบริหารไดตอไป

6.3  การปรับปรุงสภาพถนนหนาคณะเกษตรศาสตร และระบบจราจรในมหาวิทยาลัย
ประธานสภาคณาจารย เสนอตอท่ีประชุมความวา ดวยสภาพถนนหนาคณะเกษตรศาสตร นั้นมี

สภาพชํ ารุดมาก และอาจกอใหเกิดอันตรายแกผูท่ีสัญจรไปมาได อีกท้ัง มหาวิทยาลัยควรจะปรับปรุงท่ีกั้นถนน
หรือเสนเขตแนวถนนใหเปนท่ีสังเกตไดชัดเจนเพื่อปองกันและลดการเกิดอุบัติเหตุบนทองถนน  เชน มีไฟกระ
พรบิท่ีพื้นถนน หรือการวางระบบการจราจร เชน การหามไมใหนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ใชรถจักรยานยนตเปนพาหนะ
อยางเชนบางมหาวิทยาลัย เปนตน

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร  เสนอตอท่ีประชุมความวา  มหาวิทยาลัยควรจะพิจารณาจัดระบบ
จราจรทางเขา-ออกมหาวิทยาลัยบริเวณประตูศาลเจาพอมอดินแดงใหม เนื่องจากปจจุบันประสบปญหาการ



- 8 -

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  ครั้งที่  10/2547  ณ  วันที่ 3 มิถุนายน 2547

จราจรติดขัดมากในชั่วโมงเรงดวน  ซ่ึงอาจขยายประตูทางเขาประตูศาลเจาพอมอดินแดง หรือเปดใหเขา-ออก
ดานประตู 2 โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ซ่ึงจะชวยใหการจราจรคลองตัวมากย่ิงขึ้น

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบและพิจารณา
ที่ประชุมรับทราบ และมหาวิทยาลัยโดยฝายกิจการพิเศษรับจะนํ าไปพิจารณาเพื่อปรับปรุง

แกไขใหดีขึ้นตอไป   สํ าหรับการจัดระบบการจราจรบริเวณประตูศาลเจาพอมอดินแดงน้ัน  ขณะน้ีไดเปด
ประตู 2 โรงเรียนสาธิตมอดินแดงเพ่ิม เพ่ือใหการจราจรมีความคลองตัวยิ่งขึ้น  และมหาวิทยาลัยก็จะมี
โครงการปรับปรุงพ้ืนที่และวางแผนจัดระบบการจราจรบริเวณดังกลาวตอไป

6.4  การจัดสวัสดิการที่พักสํ าหรับพนักงาน
คณบดีคณะเกษตรศาสตรเสนอตอท่ีประชุมความวา มหาวิทยาลัยควรพิจารณาเรื่องการจัดสวัสดิ

การท่ีพักสํ าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อเปนแรงจูงใจใหไดอาจารยท่ีมีศักยภาพสูงมาทํ างาน สามารถแขงขัน
กับสถาบันอื่นๆไดและใหพนักงานมีความรักและผูกพันตอองคกร

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมเพื่อพจิารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นวามหาวิทยาลัยควรพิจารณาเรื่องน้ีเชื่อมโยงกับระบบการบริหาร

งานบุคคลของมหาวิทยาลัย  โดยในเรื่องสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัยน้ัน ควรพิจารณาทบทวนหลัก
เกณฑการจัดสรรที่พักเพ่ือเปนสวัสดิการสํ าหรับพนักงาน และควรมีมาตรการที่เขมงวดในการพักอาศัยในที่
พักของมหาวิทยาลัย

เลิกประชุมเวลา 12.10 นาฬิกา

                (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข)
                   รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ

                 เลขานุการท่ีประชุมคณบดี
นางพิจิตรา   เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน   มูลศรี
ผูจดบันทึกรายงานการประชุม
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